

สารบัญ		หน้า
กิตติกรรมประกาศ		ก
บทคัดย่อภาษาไทย		ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		ฉ
สารบัญตาราง		ญ
บทที่ 1 บทนำ		
หลักการและเหตุผล		1
วัตถุประสงค์ในการศึกษา		2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		2
นิยามศัพท์		3
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง		
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น		4
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพ ของสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2550		4
ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี		9
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง		18
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา		
ขอบเขตการศึกษา		20
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล		21
บทที่ 4 ผลการศึกษา		
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม		23
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประกาศกรม พัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง คุณภาพของสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2550		30
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ		166

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา 168

อภิปรายผลการศึกษา 172

ข้อค้นพบ 173

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 173

บรรณานุกรม 175

ภาคผนวก 177

ประวัติผู้เขียน 187

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
1	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ	24
2	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ	24
3	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา	25
4	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามตำแหน่งงานในสำนักงานบัญชี	25
5	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	26
6	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำนวนพนักงานในสำนักงานบัญชี	26
7	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำนวนผู้ช่วยผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี	27
8	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	27
9	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำนวนลูกค้าของสำนักงานบัญชี	28
10	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการทราบว่ามีการประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	28
11	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามแหล่งข้อมูล ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจาก	29
12	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการศึกษา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	29

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
13	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความ การสนใจต่อการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	30
14	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสำนักงานบัญชีที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	31
15	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์คุณสมบัติของ สำนักงานบัญชีที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จำแนกตามอายุ	33
16	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสำนักงานบัญชี ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จำแนกตามระดับการศึกษา	35
17	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสำนักงานบัญชี ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	36
18	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสำนักงานบัญชีที่มีสิทธิเข้าร่วม โครงการ จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	38
19	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสำนักงานบัญชี ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จำแนกตามจำนวนลูกค้าของสำนักงานบัญชี	40
20	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับของสำนักงานบัญชีที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	42
21	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับของสำนักงานบัญชีที่มีสิทธิเข้าร่วม โครงการ จำแนกตามอายุ	43

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
22	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับของสำนักงานบัญชี ที่มีสิทธิเข้าร่วม โครงการ จำแนกตามระดับการศึกษา	45
23	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับของสำนักงานบัญชีที่มีสิทธิเข้าร่วม โครงการ จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	46
24	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับของสำนักงานบัญชีที่มีสิทธิเข้า ร่วมโครงการ จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	48
25	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับของสำนักงานบัญชี ที่มีสิทธิเข้าร่วม โครงการ จำแนกตามจำนวนลูกค้าของสำนักงานบัญชี	50
26	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี	52
27	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี จำแนกตามอายุ	55
28	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระดับการศึกษา	59
29	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ของสำนักงานบัญชี จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	62

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
30	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของ สำนักงานบัญชี จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	66
31	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารของ สำนักงานบัญชี จำแนกตามจำนวนลูกค้าของสำนักงานบัญชี	70
32	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า ด้านข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี	73
33	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของ สำนักงานบัญชี จำแนกตามอายุ	75
34	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า ด้านข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระดับการศึกษา	78
35	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	81
36	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณ ของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	84

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
37	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี จำแนกตามจำนวนลูกค้ำของสำนักงานบัญชี	87
38	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำของสำนักงานบัญชี	90
39	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำของสำนักงานบัญชี จำแนกตามอายุ	91
40	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระดับการศึกษา	93
41	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำของสำนักงานบัญชี จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	95
42	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	97
43	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำของสำนักงานบัญชี จำแนกตามจำนวนลูกค้ำของสำนักงานบัญชี	99

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
44	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการทรัพยากรของสำนักบัญชี	101
45	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการทรัพยากรของสำนักบัญชี จำแนกตามอายุ	102
46	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการทรัพยากรของสำนักบัญชี จำแนกตามระดับการศึกษา	105
47	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการทรัพยากรของสำนักบัญชี จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	107
48	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการทรัพยากรของสำนักบัญชี จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	109
49	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการทรัพยากรของสำนักบัญชี จำแนกตามจำนวนลูกค้ำของสำนักงานบัญชี	112
50	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี	115

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
51	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า ด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี จำแนกตามอายุ	116
52	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระดับการศึกษา	118
53	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	120
54	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	122
55	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี จำแนกตามจำนวนลูกค้ำของสำนักงานบัญชี	124
56	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี	126
57	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี จำแนกตามอายุ	127

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
58	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระดับการศึกษา	129
59	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	131
60	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	133
61	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี จำแนกตามจำนวนลูกค้าของสำนักงานบัญชี	135
62	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี	137
63	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี จำแนกตามอายุ	138
64	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระดับการศึกษา	140

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
65	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	141
66	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	143
67	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี จำแนกตามจำนวนลูกค้าของสำนักงานบัญชี	145
68	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเงื่อนไขของสำนักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรอง	147
69	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เงื่อนไขของสำนักงานบัญชีที่ได้ รับหนังสือรับรอง จำแนกตามอายุ	150
70	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของสำนักงานบัญชีที่ได้ รับหนังสือรับรอง จำแนกตามระดับการศึกษา	153
71	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของสำนักงานบัญชีที่ได้ รับหนังสือรับรอง จำแนกตามลักษณะของสำนักงานบัญชี	156
72	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของสำนักงานบัญชีที่ได้ รับหนังสือรับรอง จำแนกตามระยะเวลาดำเนินงานของสำนักงานบัญชี	160

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง

หน้า

73	แสดงค่าเฉลี่ย และการแปรผล ระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เงื่อนไขของสำนักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรอง จำแนกตามจำนวนลูกค้ำของสำนักงานบัญชี	163
74	ตารางแสดงสรุปความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2550	169